



Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong toàn quốc tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Thông qua việc tổ chức Ngày chạy nhằm tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong các đối tượng thanh, thiếu niên và học sinh hiểu về tác dụng của tập luyện thể dục thể thao đối với việc củng cố và nâng cao sức khỏe, thể lực. Từ đó khuyến khích mỗi người dân, mỗi cán bộ công nhân viên chức và lao động, mỗi một chiến sĩ lựa chọn một môn thể thao, một hình thức tập luyện phù hợp và tự tạo cho

mình thói quen vận động thường xuyên, liên tục để rèn luyện thể chất, tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thông qua hoạt động thể dục thể thao còn góp phần giáo dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tiếp nối thành công của công tác tổ chức Ngày chạy Olympic những năm trước, năm 2018, bám sát tinh thần chỉ đạo và kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức phát động Ngày chạy Olympic tại địa phương mình. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Vấn đề - Sự kiện

năm 2018 ở các địa phương trong cả nước phải được tiến hành tổ chức đồng loạt tại các điểm công cộng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn bắt đầu từ 7h00 (Chủ nhật) ngày 25/3/2018. Mỗi xã, phường, thị trấn huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư sống trên địa bàn gồm các đối tượng là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, người trung cao tuổi... trực tiếp tham gia chạy. Đồng thời, mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, các cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn cùng tham gia Ngày chạy. Công tác tổ chức Ngày chạy Olympic ở các địa phương phải đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của mọi tầng lớp nhân dân.

Việc triển khai hưởng ứng tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 ở các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập ngành Thể dục Thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và Sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2018); chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018). Đồng thời, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh.

Để triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018, các địa phương cần tập trung triển khai tốt những nhiệm vụ cơ bản như sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền đối với công tác thể dục thể thao. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể cần có sự quan tâm phối hợp, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân cư trú trên địa bàn tham gia hưởng ứng Ngày chạy.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Ngày chạy Olympic một cách sâu rộng, hiệu quả đến mọi đối tượng trên khắp địa bàn nhất là vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Vận động các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tham gia Ngày chạy, tạo sức thuyết phục lớn đối với việc vận động quần chúng tham gia tập luyện thể dục thể thao.

Thứ ba, lồng ghép việc triển khai kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Ngày chạy kết hợp với việc tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng, các trò chơi dân gian và các môn thể thao truyền thống phù hợp với tính chất, điều kiện công tác của từng địa phương, đơn vị, động viên được sự nhiệt tình, hưởng ứng tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Thứ tư, phải xác định được thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ, chính quyền các cấp, nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, phục vụ đắc lực cho công cuộc CNH - HĐH quê hương, đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”. Đưa nội dung triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic năm 2018 thành tiêu chí bắt buộc để đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm đối với các địa phương, đơn vị ở trên địa bàn.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao để huy động tối đa các nguồn lực xã hội đóng góp vật chất và tinh thần tham gia tổ chức Ngày chạy Olympic nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ■

V. T